



อปท.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
การประจําปีงบประมาณ 2554

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่อง การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มีความประสงค์
จะสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีการ
จดทะเบียนก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นซองหลักฐานเสนอราคาการจัดซื้อ โดยวิธีสอบราคา
2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่ายหรือได้รับมอบอำนาจจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์
ให้เป็นตัวแทน/ผู้เสนอราคาในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้
3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 13 ต.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2554

เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในวันเวลาราชการ ณ สำนักบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ชั้น 5 เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเท
พมหานคร 10900 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 2 พ.ย. 2554 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 13 ต.ค. 2554
ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2515-3995-9 ต่อ 5212 ในวันและ
เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

(นายชุนด์ร ประมูลผล)

ผู้ช่วยเลขาธิการสายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
เลขาธิการ